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  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  ข้ึนบัลลังก์ทําหน้าท่ีประธาน  จากนั้นได้อนุญาต
ให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  ต่อท่ีประชุมเพ่ือฝากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาดําเนินการต่อไป โดยใช้เวลาประมาณ ๓๕ นาที 

เม่ือจบวาระปรึกษาหารือแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจาก
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ซ่ึงไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จํานวน ๓ เรื่อง  จากนั้นเข้าสู่วาระเรื่องด่วน 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...  ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว             
โดยในวันนี้ นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  รมว.กระทรงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาชี้แจงต่อท่ีประชุม ท้ังนี้        
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสําคัญเพ่ือยกเลิกกฎหมายเดิม ๘ ฉบับ และกําหนดให้จัดต้ังการยาง         
แห่งประเทศไทยข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนากิจการเก่ียวกับยางพาราของประเทศ และเพ่ือการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการยางพารา การวิจัยและพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดําเนิน
ธุรกิจและการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
และ  ผู้ประกอบกิจการยาง โดยมีมาตรการ การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและ
ผู้ประกอบการยาง ดังนี้ 

๑) กําหนดให้เกษตรกรชาวสวนยางซ่ึงประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการ         
ท่ีคณะกรรมการกําหนด และในกรณีท่ีผู้ขอรับการส่งเสริมให้มีการปลูกแทนเป็นผู้ทําสวนยางในท่ีดินท่ีตนเช่า
หรืออาศัยบุคคลอ่ืน ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องแสดงต่อ กยท. ว่าให้ผู้เช่าหรือผู้ให้อาศัยได้ให้ความ
ยินยอมในการท่ีตนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด  

๒) กําหนดให้ผู้ท่ีจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีข้ึนไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหายหรือต้นยาง
ได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ท่ี กยท.กําหนด และให้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนโดยจ่ายให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ซ่ึงยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอ่ืนช่วยเหลือหรือ
จ่ายเงินให้ก็ได้ ท้ังนี้จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

๓) กําหนดให้เงินกองทุนท่ีจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การปลูกแทนในแต่ละปีให้ใช้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขอปลูกแทนในสวนยางท่ีมีเนื้อท่ี
ต้ังแต่สองร้อยห้าสิบไร่ข้ึนไปได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินท่ีจัดสรร  นอกจากนั้นให้ใช้ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีขอปลูกแทนในสวนยางท่ีมีเนื้อท่ีไม่ถึงสองร้อยห้าสิบไร่ 



๒ 

๔) กําหนดให้ผู้ท่ีไม่มีสวนยางมาก่อนและมีท่ีดินเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าสองไร่ ซ่ึงมีความ
ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกใหม่ยื่นคําขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อ กยท.
ตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๕) กําหนดให้เงินท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสุนนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
ได้รับเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกแทนและการปลูกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ 

๖) กําหนดให้เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางท่ีประสงค์จะขอรับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ การเงิน การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด และ
การดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยื่นคําขอต่อ กยท. ตามแบบและวิธีการ            
ท่ีคณะกรรมการกําหนด และกําหนดให้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการส่งเสริม สนับสนุน และความ
ช่วยเหลือ และการพิจารณาให้การส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๗) กําหนดให้บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหมวดนี้         
เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 ส่วนกองทุนพัฒนายางพารานั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติไว้ดังนี้ 

๑) กําหนดให้จัดต้ังกองทุนข้ึนใน กยท. เรียกว่า “กองทุนพัฒนายางพารา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา 

๒) กําหนดให้บุคคลซ่ึงส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ กยท. 
และให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา        
ในราชอาณาจักซ่ึงสินค้า และในกรณีท่ีมีความจําเป็นรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่
บุคคลดังกล่าวได้ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๓) กําหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และให้การบริหารและ
จัดสรรเงินจากกองทุนเป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึง
จะต้องคํานึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพารา รวมท้ังการใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗ 

๔) กําหนดให้ผู้ว่าการต้องแยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนของ
กองทุนออกจากบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของวุฒิสภาในวาระนี้มีสมาชิก
สนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลากหลายประเด็น เช่น รัฐควร
บริหารจัดการส่งเสริมการปลูกยางโดยไม่ให้บุกรุกป่า เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล, รัฐควรวางแผน
ด้านการตลาดอย่างยั่งยืน, เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกต่างประเทศอาจเป็นปัญหาได้             
ในอนาคต เนื่องจากต่างประเทศไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ยางจะทําให้นักลงทุนต่างประเทศไม่สนใจ
เข้ามาลงทุนในไทย, สมาชิกบางท่านท้วงติงว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีชัดเจน และการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีตัวแทนจาก
เกษตรกรชาวสวนยางน้อยเกินไป ซ่ึงจะมีผลทําให้ไม่สามารถเจรจาต่อรองเพ่ือประโยชน์ต่อเกษตรกร ชาวสวนยาง
ได้อย่างเต็มท่ี, สมาชิกบางท่านแสดงความห่วงใยเรื่องการจัดพ้ืนท่ีปลูกยาง ซ่ึงยังไม่มีความเหมาะสม มีการ       



๓ 

บุกรุกป่าเป็นจํานวนมาก จึงเสนอให้การยางแห่งประเทศไทย ควรตระหนักในการจัดโซนนิ่ง หรือพ้ืนท่ีปลูกยาง
ให้มีความเหมาะสมต่อไป, สมาชิกบางท่านกังวลเรื่อง ควรเข้าไปตรวจสอบรังวัดพ้ืนท่ีของเกษตรกรชาวสวนยาง
ท่ีขอรับการสนับสนุนเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล, สมาชิกบางท่านแสดงความกังวลเรื่องตลาดประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีไทยส่งออก          
แต่ขณะนี้จีนเริ่มปลูกยางและเช่าท่ีปลูกยางในประเทศลาวและเมียนม่าร์ โดยอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าจีนจะมีผลผลิต
ยางเพียงพอ ซ่ึงอาจมีผลให้จีนไม่สั่งซ้ือยางของไทย ท้ังนี้รัฐบาลจะมีการเตรียมการในเรื่องการตลาดอย่างไร, 
สมาชิกบางท่านเสนอให้มีกองทุนประกันราคายางพาราด้วย, ขณะท่ีสมาชิกหลายท่านมีข้อกังวลเรื่องการทุจริต
คอรัปชั่น, บางท่านเกรงว่าประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจน้อยกว่าเจ้าหน้าท่ี,           
บางท่านมีความห่วงใยและกังวลว่า การพัฒนาทางด้านวิชาการ อาจไม่สามารถพัฒนาได้เท่าท่ีควร เนื่องจาก
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้รวมสถาบันวิจัยยาง องค์กรสวนยางและกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
เป็นองค์กรเดียวกันซ่ึงอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีจะทําให้การพัฒนางานต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ           
เม่ือสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้แทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิก        
ในประเด็นข้อกฎหมาย 

ท้ังนี้ มีสมาชิกต้ังข้อสังเกตว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตัวแทนของ
รัฐบาลควรเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตนเอง ซ่ึงจะทําให้สมาชิกผู้ซักถามได้รับความชัดเจน  จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภา
ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยไว้พิจารณา และต้ังกรรมาธิการวิสามัญฯ จํานวน ๒๗ 
ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมวุฒิสภาทราบว่า รัฐมนตรีท่ีจะมาตอบกระทู้ ซ่ึงบรรจุ 
ในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ จํานวน ๑๐ กระทู้ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจ้งได้ จึงขอเลื่อนการ
ถามตอบกระทู้ถามท้ังหมดออกไปก่อน ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปราย เสนอแนะให้ประธานปรับปรุงระเบียบวาระ
กระทู้เสียใหม่ เพ่ือให้รัฐมนตรีมาตอบชี้แจงกระทู้ต่าง ๆ ได้  รวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกร่วมฟังการถามตอบ
กระทู้ในท่ีประชุมด้วย และขอให้มีการจัดให้สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา         
ท่ีเกิดข้ึน สมาชิกบางท่านเสนอให้มีมาตรการเพ่ือให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ เนื่องจากสภามีหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยผ่านการต้ังกระทู้  จึงสมควรให้รัฐบาลให้ความสําคัญต่อวาระกระทู้ถาม
ด้วย    บางท่านเสนอให้เปลี่ยนวาระกระทู้ถามจากวันอังคารมาเป็นวันจันทร์ช่วงเช้า  ท้ังนี้ นายสุรชัย  เลี้ยง
บุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง ในฐานะประธานในท่ีประชุมกล่าวว่าจะได้นําข้อเสนอแนะของ
สมาชิกไปหารือต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

เม่ือหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ประธานฯสั่งปิดประชุมในเวลา ๑๔.๕๒ นาฬิกา 


